



## KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Tham mưu kịp thời các giải pháp tài chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Thị Thu Hương. Ảnh: THÀNH TÂM

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Sáng ngày 18/8, UBND tỉnh họp nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo việc đề xuất các dự án đầu tư công các công trình giao thông trong Khu kinh tế Thái Bình; Sở Xây dựng báo cáo hình thức, quy trình triển khai lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận,

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, tổng nhu cầu vốn đầu tư công của các công trình hạ tầng Khu kinh tế là 10.059,46 tỷ đồng; trong đó,

(Xem tiếp trang 4)  
KHẮC QUẢN - MINH NGUYỆT

### THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH Khảo sát thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh

Sáng ngày 18/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh. Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi khảo sát.

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh hiện quản lý 375 học viên. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ở cả 2 cơ sở, nhất là cơ sở

chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong khi đó người nghiện ma túy ngoài xã hội có xu hướng tăng, nhu cầu đưa vào cơ sở để quản lý cai nghiện nhằm bảo đảm an ninh trật tự xã hội cao, cấp bách. Để đến tháng 6/2021 hoàn thành sáp nhập 2 cơ sở về hoạt động

(Xem tiếp trang 4)  
THU HIỀN - NGUYỄN CƯỜNG

### Hai huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ phải nâng cấp các biện pháp phòng, chống dịch

(Xem tin trang 4)



Kiểm tra thân nhiệt người dân khi đến khám bệnh tại các cơ sở y tế góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

### XÃ LUẬN

## Sáng mãi tinh thần Cách mạng Tháng Tám

Cách đây tròn 75 năm - mùa thu tháng tám năm 1945, trong khí thế cách mạng sục sôi, nắm bắt thời cơ "ngàn năm có một", Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

Từ mùa thu ấy, lịch sử đã sang trang. Dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thật tự hào khi một dân tộc nhỏ bé, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới 15 tuổi, chỉ với 5.000 đảng viên nhưng đã nhất tề đứng lên làm một cuộc cách mạng "long trời lở đất", đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phát xít, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Cùng từ mùa thu ấy, giữ trọn lời thề độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, toàn thể dân tộc Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, vượt qua muôn vàn thử thách để giành và giữ chính quyền non trẻ; tiến hành 30 năm trường kỳ kháng chiến và chiến thắng hai đế quốc hùng mạnh, hung bạo và giàu mạnh nhất thế giới, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong suốt chặng đường gần 35 năm Đảng ta lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, bài học lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học tin ở sức dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, yêu chuộng hòa bình, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Mỗi người con đất Việt dù sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hay ở nước ngoài đều khắc sâu trong tâm khảm về một mùa thu cách mạng, tự hào về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là niềm tự hào của những trái tim yêu nước, yêu chuộng hòa bình và ước mơ về một tương lai tươi đẹp đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong.

Hòa chung khí thế hào hùng của dân tộc, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (19/8/1945 - 19/8/2020). Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ, được tôi luyện, trưởng thành trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho đất nước đồng thời qua thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn khẳng định truyền thống

(Xem tiếp trang 4)  
THAI BÌNH

### Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

\* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 18/8, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, số người nhiễm Covid-19 đã vượt qua con số 22 triệu người, hơn 778.000 người tử vong.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 18/8 đã ghi nhận 989 bệnh nhân nhiễm Covid-19, tăng 13 bệnh nhân so với thời điểm 18 giờ ngày 17/8. Các tỉnh có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới được công bố trong ngày là Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Nam. Hiện cả nước có 520 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 444 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 25 bệnh nhân tử vong.

Tính đến 17 giờ ngày 18/8, trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới ngoài bệnh nhân nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 566) đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bên cạnh đó, 26 trường hợp nghi nhiễm cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến ổ dịch thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) và thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiên Hải), 344 trường hợp F1, F2 và các trường hợp liên quan khác đã được cách ly, theo dõi sức khỏe. Hiện 2 ổ dịch chưa xuất hiện ca bệnh thứ phát. Ổ dịch tại thôn Bùi được đánh giá an toàn, huyện Hưng Hà đang đề nghị kết thúc cách ly; thôn Lạc Thành Nam tiếp tục thực hiện phong tỏa, dự kiến kết thúc cách ly vào ngày 20/8. Tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện và khu cách ly tập trung dành cho chuyên gia nước ngoài sang làm việc hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe 223 người.

Đến ngày 18/8, toàn tỉnh đã rà soát được 4.067 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ các vùng có dịch về, trong đó còn 379 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 9 mẫu bệnh phẩm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/8 lên 7.220 mẫu.

\* Bên cạnh việc rà soát công dân trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Quảng Bình... thành phố Thái Bình tiếp tục rà soát công dân trở về từ Hải Dương để có biện pháp phân loại và cách ly kịp thời. Đến 16 giờ ngày 17/8, toàn thành phố có 1.158 công dân trở về từ các địa phương có dịch, trong đó có 28 trường hợp về từ Hải Dương. Thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 178 trường hợp nguy cơ cao, đều có kết quả âm tính với Covid-19, hiện còn 108 trường hợp tiếp tục theo dõi 14 ngày.

Dù chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19, song số người trở về từ các địa phương có dịch luôn có nguy cơ lây nhiễm rất cao, do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu mỗi người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm, trung thực khai báo y tế, nghiêm túc chấp hành cách ly để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

(Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÒNG VIÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19  
SỐ Y TẾ: 0969.851.212  
0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885

## Thái Bình vững bước đi lên

(Xem trang 3)



Di tích lịch sử cách mạng Trường tổng Vệ Sĩ ở thôn Vệ Giang, xã Chi Hòa (Hưng Hà).

## Nòng cốt trong công tác phòng, chống lụt, bão

(Xem trang 2)